
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
สมัยสามัญสมัยท่ีสอง ประจําป พ.ศ. 2565  

วันท่ี 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565   
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 

............................. 
ผูเขาประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑ นายเกียรติคุณ ดวงคํา ประธานสภา อบต. เกียรติคุณ ดวงคํา 
๒ นายโตง ไสยะ รองประธานสภา อบต. โตง ไสยะ 
๓ นายสุพจน   อินทรัตน สมาชิก อบต. หมู ๑ สุพจน   อินทรัตน 
๔ นายบุญทรง โภชนะ สมาชิก อบต. หมู 3 บุญทรง โภชนะ 
๕ นายประพฒัน ขอดเรือนแกว สมาชิก อบต. หมู 4 ประพฒัน ขอดเรือนแกว 
๖ นายศรัณย เสงหลา สมาชิก อบต. หมู 5 ศรัณย เสงหลา 
7 นายวัฒนา  มโนวงค เลขานุการสภา อบต. วัฒนา  มโนวงค 

 

ผูไมมาประชุม 
-ไมม-ี 

 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1 นายอุทัย พวงลังกา นายก อบต.เมอืงกาย อุทัย พวงลังกา 
2 นายอุดร จิตกลา รองนายก อบต.เมืองกาย อุดร จิตกลา 
3 นายวีรพันธุ วิวัฒนรัตนกุล รองนายก อบต.เมืองกาย วีรพันธุ วิวัฒนรัตนกุล 
4 นางสาวพัฒนา เทพวัง เลขานายก อบต.เมืองกาย พัฒนา เทพวัง 
5 นายสมเพ็ชร ทิศเมือง นายชางโยธาชํานาญงาน สมเพ็ชร ทิศเมือง 
6 น.ส.นันทนา อนุเขตร ผูอํานวยการกองคลงั นันทนา อนุเขตร 
7 นายสมเจตต อุดเถิน นักวิเคราะหฯ สมเจตต อุดเถิน 

 

 
เปดประชุมสภาฯ เวลา ๐๙.3๐ น. 

เลขาสภา อบต.เมืองกาย ไดตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาทองถ่ินผูมาประชุมที่ไดลงช่ือไวครบ 
องคประชุมแลว และไดใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาทองถ่ินเขาหองประชุม จึงขอเรียนเชิญประธานสภา 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๑… 
 
 

 
 
 



๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.เมืองกาย 1.1 เรื่อง แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6  
(นายเกียรติคุณ ดวงคํา) พ.ศ. 2565 
 1.2 เรื่อง แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

พ.ศ. 2565 
  ซึ่งแผนพัฒนาทองถ่ินขางตนไดผานกระบวนการพิจารณาจาก 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา 
 2. คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนามาแลว 
  และจะนําแผนพัฒนาทองถ่ินตามขอ 1 , 2 เขาสูกระบวนการ

เห็นชอบตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายในวันน้ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (สมัยสามัญ สมัยแรก  
ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2565) 

ประธานสภา อบต.เมืองกาย เชิญเลขานุการสภาฯ ไดอานรายงานการประชุม 
(นายเกียรติคุณ ดวงคํา) 
เลขานุการสภา อบต.เมืองกาย เลขานุการสภา อบต. ไดอานรายงานการประชุมจนจบ 
(นายวัฒนา มโนวงค) 
ประธานสภา อบต.เมืองกาย มีสมาชิกฯทานใดจะแกไขเพิม่เติมหรอืไม 
(นายเกียรติคุณ ดวงคํา) 
ในที่ประชุมสภา อบต.เมืองกาย ไมม ี
ประธานสภา อบต.เมืองกาย ถาไมมีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลวมา (สมัยสามัญ  
(นายเกียรติคุณ ดวงคํา)  สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565) 
มติในที่ประชุมสภา อบต.เมืองกาย มีมติรบัรองรายงานการประชุม  จํานวน 6 เสียง 
    ไมรับรอง    จํานวน 0 เสียง 
    งดออกเสียง    จํานวน 0 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง กระทูถาม 
    -ไมม-ี 
ในที่ประชุมสภา อบต.เมืองกาย รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
    -ไมม-ี 
ในที่ประชุมสภา อบต.เมืองกาย รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนา 5 ป (เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 6 
พ.ศ. 2565) 

ประธานสภา อบต.เมืองกาย ไดเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายไดอธิบายตอสภาองคการ 
(นายเกียรติคุณ ดวงคํา) บริหารสวนตําบลเมืองกายในการปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาดังกลาว 
นายก อบต.เมืองกาย นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายแจงตอสภาองคการบริหารสวน 
(นายอุทัย พวงลังกา) ตําบลเมืองกาย มีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงแผนพัฒนา เน่ืองจากในแต

ละหมูบานมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การกอสราง 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่นองประชาชนภายในตําบลเมืองกาย 

 

/ตามระเบียบ… 
 



๓ 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขจนถึงปจจุบัน พอสรุปตามขอ 22 “เพื่อ
ประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทอง ถ่ินอาจเพิ่มเ ติม
แผนพัฒนาทองถ่ินได” ในสวนของรายละเอียดนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกายขอใหทางนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (นายสม
เจตต อุดเถิน) ไดอธิบายการเพิ่มเติมแผนพัฒนาตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองกาย 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ไดอานรายละเอียด คือ 
(นายสมเจตต อุดเถิน) 1. รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ. 

2565 
 2. รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 

2565 
 โดยละเอียดและเอกสารตามขอ 1,2 ไดถายเอกสารใหสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองกายทั้ง  2 ฉบับ ไดพิจารณาในการปรับปรุง
แผ นพัฒ นาท อ ง ถ่ิน  ป ร ะกอบ ห ลั ก กฎห มาย คื อ  ตาม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
แกไขจนถึงปจจุบัน กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน โดยแผนพัฒนาทองถ่ินสามารถแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงตาม
ความจําเปน และเหมาะสมโดยใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

  ขอ ๒๒ เพื่อประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได โดยใหดําเนินการ
ตามข้ันตอน ดังน้ี  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความ
จําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณา
รางแผนพัฒนาสี่ปที่เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน  

(๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง  

เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล สําหรับองคการบริหารสวน ตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหาร
สวน ตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใชตอไป  

ประธานสภา อบต.เมืองกาย ไดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายไดพิจารณาการปรับ  
(นายเกียรติคุณ ดวงคํา) และเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ินทั้งที่เปนโครงสรางพื้นฐาน 
  1. แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
  2. แผนงานสาธารณสุข 
 

/3. และรายละเอียด… 
 



๔ 
 
  3. และรายละเอียดบัญชีครุภัณฑที่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 
 และนายชางโยธา (นายสมเพ็ชร ทิศเมือง) ไดใหรายละเอียดการกอสราง

ถนน คสล. ของแตละหมูบานโดยละเอียดตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังกลาว 
ประธานสภา อบต.เมืองกาย แจงตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
(นายเกียรติคุณ ดวงคํา) 1. เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย โดยสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองกายไดศึกษาขอมูลการขอปรับแผนการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 
2. รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 
2565 
โดยละเอียด ตามที ่
1. นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย (นายอุทัย พวงลังกา) ไดนําราง
แผนพัฒนาดังกลาวไดอธิบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
2. ประกอบรายละเอียดช้ีแจงจาก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การ (นายสมเจตต อุดเถิน)  
3. นายชางโยธาชํานาญงาน (นายสมเพ็ชร ทิศเมือง) 

ประธานสภา อบต.เมืองกาย มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายทานใดมีขอซักถาม หรือจะ 
(นายเกียรติคุณ ดวงคํา) อภิปรายเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ 
ในที่ประชุมสภา อบต.เมืองกาย ไมม ี
ประธานสภา อบต.เมืองกาย ถาไมมีขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย วาเห็นชอบ 
(นายเกียรติคุณ ดวงคํา)  1. รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.  

2565 
2. รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 
2565  
ขอเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ไดตรวจนับวาจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย อยูครบองคประชุมหรือไม  

เลขาสภา อบต.เมืองกาย ไดตรวจนับจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย แลวยัง 
(นายวัฒนา มโนวงค) อยูครบในที่ประชุม จํานวน 6 คน ครบองคประชุม ขอประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกายดําเนินการลงมติได 
ประธานสภา อบต.เมืองกาย ขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย วาเห็นชอบ 
(นายเกียรติคุณ ดวงคํา)  1. รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.  

2565 
 2. รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 

2565  
ขอใหยกมือขึ้น 

มติในที่ประชุม อบต.เมืองกาย เห็นชอบ   จํานวน  6 เสียง 
    ไมเห็นชอบ   จํานวน  0 เสียง 
    งดออกเสียง   จํานวน  0 เสียง 
 

/ระเบียบวาระ… 
 

 
     



๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง การพิจารณาจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประธานสภา อบต.เมืองกาย ในการพิจารณาจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมี 
(นายเกียรติคุณ ดวงคํา) สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย หมู 1 คือ นายสุพจน อินทรัตน จะ

ขอใหสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายไดอภิปราย 
  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายแจงวา ขอใหนายก

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกายไดประกาศใชแผนพัฒนาดังกลาวให
เรียบรอยกอน 

  ในการประชุมครั้งที่ 2 จะนําเรื่องการพิจารณาจายขาดเงินสะสมเขา
สูการพิจารณาของสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 

 

ระเบียบวาระท่ี 7   เร่ือง อื่น ๆ 
ประธานสภา อบต.เมืองกาย มีใครจะเสนออะไรหรือไม ขอเรียนเชญิครบั 
(นายเกียรติคุณ ดวงคาํ) 
อบต. หมู 1 (นายสุพจน อินทรัตน) 7.1 แจงตอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายวา การนัดหมาย

ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายมารวมงานเก่ียวกับการ
พัฒนาดานตาง ๆ ขอใหแจงเปนหนังสือดวยเพื่อใหเกิดความชัดเจน 

รองนายก อบต. (นายอุดร จิตกลา) 7.2 แจงตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายวา 
  1. วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 จะมีการพัฒนาจัดทํา 5 ส. 
  2. วันที่  20 กรกฎาคม 2565 จะมีการประชุม อบต.สัญจรที่

องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
  3. วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 มีขาราชการขององคการบริหารสวน

ตําบลเมืองกายขอโอนยายไปที่อ่ืน 
ประธานสภา อบต.เมืองกาย ขณะน้ีเวลา 12.00 น. ขอพักการประชมุ  
(นายเกียรติคุณ ดวงคาํ) 

- พักเที่ยง - 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
ประธานสภา อบต.เมืองกาย 7.3 แจงตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย เรื่อง ขอมูลการ 
(นายเกียรติคุณ ดวงคํา) สํารวจการกอสรางบานพัก รีสอรท หรือ โฮมสเตย ในพื้นที่ตําบลเมืองกาย ใน

สวนของรายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
(นายวัฒนา มโนวงค) ไดชี้แจง 

ปลัด อบต. (นายวัฒนา มโนวงค) ตามที่ไดแจกเอกสารรายละเอียดขอมูลการสํารวจการกอสรางบานพัก รีสอรท 
หรือ โฮมสเตย ในพื้นที่ตําบลเมืองกาย และพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งไดมีการกอสราง
อาคารดังกลาว รวมทั้งหมด 68 ราย โดยการลงพื้นที่รวมกับ 

 1. โครงการหลวงมอนเงาะ 
 2. ปาไมปางกวาง 
 3. องคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
 4. อําเภอแมแตง 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลเมืองกายทุกทาน และในขณะน้ีทางอําเภอแมแตง และปาไมปางกวางจะ
ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ และกฎหมายควบคุมอาคาร ทางองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองกายจะเปนผูดําเนินการ 

 

/ประธานสภา… 



๖ 
 
ประธานสภา อบต.เมืองกาย แจงตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย ในเรื่องความ 
(นายเกียรติคุณ ดวงคํา) คืบหนาของการกอสรางอาคารบานพัก รีสอรท หรือ โฮมสเตย ในพื้นที่

ตําบลเมืองกาย ก็ขอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายได
ติดตามขอมูลดวยจะไดไมมีปญหาในอนาคต 

ประธานสภา อบต.เมืองกาย มีใครจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม ขอเรียนเชญิครบั 
(นายเกียรติคุณ ดวงคํา) 
ในที่ประชุมสภา อบต.เมืองกาย ไมมี 
ประธานสภา อบต.เมืองกาย ถาไมมีขอปดการประชุม และขอนัดหมายการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  
(นายเกียรติคุณ ดวงคํา) สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เริ่มเวลา 09.30 น. เปน

ตนไป ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  จึงขอแจงให
ในที่ประชุมไดรับทราบและเขารวมประชุมตาม วัน เวลา ดังกลาว 

ปดประชุมเวลา   15.0๐ น. 
 

 
  

 


